

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VII:

Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam, phong trào thi đua "Hai giỏi", các đợt thi đua nước rút, tháng thi đua cao điểm, tuần thi đua cao điểm gắn

(1) LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: *Báo cáo sơ kết 3 năm thi hành Luật Công đoàn*, tháng 12-1993, tr.2.

(2) *Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ X* - tr.12.

với công trình, sản phẩm cụ thể diễn ra sôi nổi trong CNVC-LĐ. Đến tháng 6-1993, toàn tỉnh có 100 công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội tiêu biểu thiết thực dâng lên Đại hội. Đó là công trình đập tràn Trúc Kinh, công trình Thuỷ lợi sông Cánh Hòm, công trình nâng cấp đường quốc lộ 1A v.v... Nhiều sản phẩm mới ra đời như "Rượu vang nho" của Xí nghiệp Bia Quảng Trị, gạch tráng men trang trí nội thất của Công ty Vật liệu xây dựng...

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn ngành và cơ sở trực thuộc thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ. Qua đại hội, có 3.564 ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội VII Công đoàn tỉnh, Đại hội VII Công đoàn Việt Nam. Hàng trăm ý kiến, kiến nghị của CNVC-LĐ gửi lên các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã được ghi nhận, có hướng giải quyết thoả đáng. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở được bầu đảm bảo yêu cầu trẻ hoá, có năng lực, nhiệt tình công tác. Điều đó khẳng định là qua Đại hội Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ có nhận thức tốt hơn về tổ chức của mình, có ý thức xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần VII thành công.

Được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại hội đại biểu Công đoàn Quảng Trị khai mạc vào sáng 25-6-1993. Đến dự Đại hội có 173 đại biểu⁽¹⁾ đại diện cho gần 30.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và lao động trong tỉnh. Đồng chí Đinh Gia Bảy - Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng ban Tổ chức

(1) Trong đó có 31 nữ, 2 đại biểu người dân tộc thiểu số, 104 đại biểu có trình độ đại học, 142 đảng viên, 30 cán bộ chuyên trách công đoàn, 117 cán bộ công đoàn bán chuyên trách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Bường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đến dự đại hội.

Với tinh thần "đổi mới, dân chủ và thiết thực", sau hai ngày làm việc (25 và 26-6-1993), Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi bản báo cáo phong trào hoạt động của CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Trị do đồng chí Lương Trung Thông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày và đề ra phương hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn 5 năm tới. Quán triệt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XI: "Phấn đấu từng bước hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, dịch vụ"⁽¹⁾, Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công đoàn Quảng Trị trong nhiệm kỳ 1993-1998 như sau:

Mục tiêu chung là: "Vì lợi ích của công nhân, lao động và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân; vì sự phát triển và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn".

Từ xác định mục tiêu hoạt động, Đại hội đề ra nhiệm vụ chung của các cấp Công đoàn nhiệm kỳ 1993-1998 là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực và bản lĩnh giai cấp công nhân của cán bộ công đoàn. Đổi mới công tác truyền thông giáo dục nhằm tăng cường công

(1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, tr.22.

tác chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, lao động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đi đầu trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Công đoàn cùng chính quyền từng bước giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, lao động.

Về nhiệm vụ cụ thể, Đại hội nêu rõ:

1. Đổi mới nội dung, nâng cao năng lực hoạt động của các cấp công đoàn, làm cho Công đoàn thực sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động:

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt công đoàn để đảm bảo sự đoàn kết thống nhất hành động trong cả hệ thống, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi cán bộ, đoàn viên.

- Phải có nhiều hình thức vận động, tập hợp công nhân, lao động, bảo đảm tính tự nguyện gia nhập Công đoàn của người lao động trong các thành phần kinh tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh theo tinh thần Thông tri 04 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện đầy đủ các chức năng của tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh phải trên cơ sở xây dựng tổ công đoàn thực sự là hạt nhân của tổ chức, đồng thời phải quan tâm xây dựng người đoàn viên công đoàn, giải quyết mối quan hệ qua lại giữa quyền lợi và nghĩa vụ nhằm phát huy năng lực và nhiệt tình của mọi đoàn viên công đoàn, đóng góp sức mình một cách có hiệu quả vào các phong trào hành động cách mạng.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có khả năng tập hợp

quần chúng, am hiểu kinh tế, pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, có bản lĩnh giai cấp công nhân, được quần chúng tín nhiệm. Kiên quyết chống tác phong quan liêu, hành chính hoá trong công tác công đoàn, xây dựng tác phong "nói đi đôi với làm", lấy hiệu quả công tác để đánh giá cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Đa dạng hoá hoạt động công đoàn để ngày càng thu hút đông đảo công nhân, lao động vào Công đoàn, chú trọng tổ chức Công đoàn ngoài quốc doanh.

2. Tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ theo quan điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI: "Giải quyết việc làm là vấn đề cấp bách nhưng hết sức khó khăn, phải đổi mới quan điểm về việc làm, giúp cho người lao động tự học nghề, tự tìm việc làm thích hợp, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, thu hút lao động".

Vì vậy, các cấp Công đoàn trong tỉnh phải coi trọng việc chăm lo đời sống và giải quyết việc làm cho công nhân, lao động; coi vấn đề đó là nhiệm vụ trung tâm của hoạt động công đoàn. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, giác ngộ công nhân, lao động trong tỉnh ủng hộ chủ trương của Đảng về việc sắp xếp lại lao động trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công đoàn tham gia cùng chính quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đối với người lao động; cùng với chính quyền đồng cấp động viên công nhân, lao động phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, tự học và tự kiếm việc làm phù hợp với trình độ tay nghề, phù hợp với điều kiện và cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Công đoàn cùng với cơ quan quản lý, chủ doanh nghiệp chăm lo giải quyết việc trả lương theo giá trị sản phẩm, trả lương đúng kỳ hạn.

Công đoàn phải quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó tăng cường tình thân ái đoàn kết trong công nhân, lao động, làm cho công nhân, lao động ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động.

3. Về đối ngoại: Trong những năm tới Công đoàn Quảng Trị tiếp tục quan hệ với tổ chức Công đoàn các tỉnh, thành phố trong nước và các ngành ở Trung ương, tiếp tục quan hệ với tổ chức Công đoàn của tỉnh Savannakhet (Lào), của Công đoàn Bologna (Italia)...

Đại hội Công đoàn Quảng Trị lần thứ VII đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh gồm 23 uỷ viên và bầu đoàn đại biểu của Công đoàn Quảng Trị đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII gồm 5 đồng chí.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khoá VII đã họp phiên thứ nhất, bầu 6 đồng chí: Lương Trung Thông, Phan Quyết, Trần Văn Soái, Trương Thị Đức, Trần Công Tình, Nguyễn Tài Lương vào Ban Thường vụ. Đồng chí Lương Trung Thông được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phan Quyết giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 1993-1998.

Trước khi bế mạc, Đại hội đại biểu Công đoàn Quảng Trị lần thứ VII đã ra lời kêu gọi "cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động trong tỉnh hãy nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, phấn đấu thực hiện khẩu hiệu: Vì lợi ích của công nhân, lao động, vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, vì sự

ổn định và phát triển của quê hương, đất nước, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội, tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung văn kiện Đại hội Công đoàn Quảng Trị lần thứ VII đến tận cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động ở cơ sở. Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng do Đại hội đề ra, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã cụ thể hoá thành các chương trình hành động phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời phát động phong trào thi đua liên tục trong cán bộ, công nhân, viên chức và lao động với chủ đề "Lao động giỏi, dân trí cao, xây dựng cuộc sống tốt".

